

(ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์
ครั้งที่ 7/2564 ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

[ลำดับ] จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ	มอบ
[5] 1.2.2 เรื่อง การตรวจสอบสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	<p>รับทราบ และมอบให้ฝ่ายโรงพยาบาล และฝ่ายบริหาร ดำเนินการ โดยเร่งด่วน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หาสาเหตุ และปัญหาจากข้อร้องเรียน ให้ชัดเจน (Voice of Customer) และให้ ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาฐานลูกค้า และ สร้างรายได้ให้กับ โรงพยาบาล หากปีนี้ไม่สามารถรักษา ความประทับใจการให้บริการ ในปีนี้ทางโรงพยาบาล อาจไม่ได้ลูกค้ามหาวิทยาลัยได้ ซึ่งถือเป็นการสร้าง ภาพลักษณ์ให้หน่วยงานด้วย 2. การสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลกับคณะต่าง ๆ อาจทำ ให้เข้าใจผิดเรื่องรายการตรวจสอบสุขภาพกับสิทธิในการ รักษา 3. บริหารจัดการเตรียมบุคลากร โรงพยาบาลให้เพียงพอ ต่อการให้บริการกับบุคลากร มหาวิทยาลัย 4. ควรนำแพคเกจรายการตรวจสอบสุขภาพของโรงพยาบาล เอกชน มาเปรียบเทียบกับของโรงพยาบาล เพื่อ ประกอบการพิจารณาด้วย 	งานบริหารงานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ/ wellness center
[6] 4.1 เรื่อง พิจารณาประมาณการรายจ่ายจากเงิน รายได้ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบตามเสนอ และให้ทำหนังสือเวียนรับรอง รายรับ - รายจ่าย จากคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ขอให้อธิบารายละเอียดที่มาของการ ขออนุมัติเงิน ยืม ค่าเช่า เวชภัณฑ์ และตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยละเอียด	งานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนางองค์กร
[7] 4.2 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ขออนุมัติเงินยืม ค่าเช่า เวชภัณฑ์ และตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบ โดยให้ปรับหัวข้อ เนื้อหา เช่น การตั้งวงเงินเพื่อ สำรองจ่ายกรณีที่ยังไม่ได้ไม่เพียงพอ และนำเสนอเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์เพื่อให้ ความเห็นชอบในครั้งถัดไป	งานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนางองค์กร
[8] 4.3 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ขออนุมัติเงินยืม ค่าก่อสร้างและ ควบคุมงาน อาคารหอพักบุคลากร ทางการแพทย์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่าย บริหาร)	เห็นชอบ โดยให้ตั้งงบประมาณ เต็มวงเงิน 34,779,700 บาท และเวียนคณะกรรมการประจำ คณะแพทยศาสตร์เพื่อพิจารณา รวมทั้งงบประมาณรายรับ รายจ่ายด้วย ทั้งนี้ให้อธิบารายละเอียดเพิ่มเติม และ ประเด็นที่สำคัญของการยืมเงิน	งานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนางองค์กร
[9] 4.4 เรื่อง พิจารณาคุณสมบัติ และอนุมัติการจ่ายเงิน เพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งแรก) จำนวน 2 คน (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบตามเสนอ	งานบริหารและพัฒนามูลการ

[10] 4.5 เรื่อง ขออนุมัติจ้าง แพทย์หญิงนภสร กุ๋ทอง เป็น พนักงาน ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาภูมิศาสตร์ (Part time) (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบ ทั้งนี้หากยังไม่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ ให้ดำเนินการทำงานแบบ Part time และขอให้สาขาตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติให้ละเอียด	งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
[11] 4.6 เรื่อง ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาสุคติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	1.อนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาสุคติศาสตร์และนรีเวช 2.มอบประธานสาขาสุคติศาสตร์และนรีเวชวิทยาวางแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มจำนวนคนไข้ เพิ่มอัตราการครองเตียง เพิ่มยอดการคลอดให้สูงขึ้น โดยวางแผนร่วมกับทางคณะฯ	งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
[12] 4.7 เรื่อง ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาอายุรศาสตร์ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	อนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาอายุรศาสตร์	งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
[13] 4.8 เรื่อง ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เกษัตริกร (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบในหลักการ ให้ตรวจสอบระเบียบ หากมหาวิทยาลัยไม่ขัดข้องสามารถดำเนินการได้	งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
[14] 4.9 เรื่อง ขออนุมัติจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย (กลุ่มงาน เกษัตริกรรม) (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	อนุมัติจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย (กลุ่มงาน เกษัตริกรรม) และให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป	งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
[15] 4.10 เรื่อง ขออนุมัติจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ช่างกลาง) (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	อนุมัติจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย และให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป	งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
[16] 4.11 เรื่อง ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาสุคติศาสตร์ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบให้เป็นลำดับสำรอง	งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
[17] 4.12 เรื่อง พิจารณาร่างประกาศ กสพท ฉบับที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2565 และปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)	เห็นชอบร่างประกาศ กสพท ฉบับที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2565 และปฏิทินการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ	งานการศึกษา
[18] 4.13 เรื่อง ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำเอกสารลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมิยาซากิ (University of Miyazaki: UoM) ประเทศญี่ปุ่น (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)	เห็นชอบในหลักการ และให้ดำเนินการประสานงานกับมหาวิทยาลัยในรายละเอียด	งานวิเทศสัมพันธ์
[19] 4.14 เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยขอรับรองเป็นต้นสังกัด หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือดในปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 คน (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	อนุมัติรับรองเป็นต้นสังกัดในการสมัครเรียนหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือดในปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 คน และอนุมัติในหลักการให้ลาศึกษาต่อได้ภายหลังได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ต้องดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งให้เรียบร้อยก่อน	งานบริหารและพัฒนาบุคลากร

[20] 4.15 เรื่อง พิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา	งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
[21] 4.16 เรื่อง พิจารณา ผศ.พญ.ระวีวรรณ วิฑูรย์ เพื่อรับเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบ	งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
[22] 4.17 เรื่อง พิจารณาการเสนอขอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา โสต ศอ นาสิก อาริงชีวิตวิทยา ของ นายแพทย์นริศ เขียวบรรจงกิจ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์	งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
[23] 4.18 เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบ	งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
[24] 3.1 เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน คณะแพทยศาสตร์ (นำเสนอโดย หัวหน้าส่วนงานคณบดี)	รับทราบ	งานบริหารงานการเงินและบัญชี
[25] 3.2 เรื่อง รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบ และประกาศใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564	งานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนางองค์กร
[29] 5.1 เรื่อง กรรมการและเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	1. รับทราบ ในเรื่อง Cyber Security ให้ดำเนินการทั้งในส่วนของโรงพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ พร้อมกัน 2. จัดทำแผนเพื่อยกระดับการพัฒนางค์กรที่มี การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) เข้าที่ประชุม KM ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564	งานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนางค์กร/งานสารสนเทศ
[30] 5.2 กำหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป	ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12:30 น. ณ ห้องประชุม MD-206 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คณะแพทยศาสตร์	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ฯ